

นี่เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจ
เอกสารที่เป็นทางการเป็นฉบับภาษาญี่ปุ่นซึ่งออกโดยฝ่ายอนามัยและสาธารณสุข

⑧

ถ้าถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นวัณโรคและเข้าโรงพยาบาล...(มาตรา 37วรรค 2)

★ วัณโรคคืออะไร

วัณโรคเป็นโรคที่เกิดจากการสูดดมเชื้อแบคทีเรียวัณโรคเข้าไป และโดยหลักจะก่อให้เกิดอาการอักเสบในปอด ในกรณีที่อยู่ในระยะเบาซึ่งไม่มีเชื้อแบคทีเรียวัณโรคออกมากับเสมหะแม้ว่าจะมีอาการของวัณโรคออกมาก็ตาม จะไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

ในกรณีที่เชื้อแบคทีเรียวัณโรคออกมากับเสมหะ เชื้อแบคทีเรียวัณโรคจะกระจายเมื่อเกิดการไอหรือจาม และเป็นไปได้ว่าจะแพร่เชื้อติดต่อเมื่อคนรอบข้างสูดดมเชื้อแบคทีเรียวัณโรคเข้าไป (แม้ว่าจะมีการติดเชื้อวัณโรคแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเกิดอาการของโรคเสมอไป)

วัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด (ปกติใช้เวลา 6 เดือนขึ้นไป)

★ การรายงานโรควัณโรค

เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคติดต่อ ตามกฎหมาย แพทย์ผู้ทำการวินิจฉัยจำเป็นต้องรายงานข้อมูลของคนไข้ เช่น ที่อยู่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ และอาชีพ เป็นต้น ต่อฝ่ายอนามัยและสาธารณสุข

ฝ่ายอนามัยและสาธารณสุขที่รับรายงานจากแพทย์ จะสอบถามอาการและสภาพการดำเนินชีวิต เป็นต้น ตามข้อมูลที่ได้จากสถานพยาบาลหรือจากการสัมภาษณ์คนไข้หรือบุคคลในครอบครัว

★ การแนะนำให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการตรวจสุขภาพผู้ที่ติดต่อกับผู้ป่วย

จากผลของการสอบถาม ในกรณีที่ฝ่ายอนามัยและสาธารณสุขพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ป่วยวัณโรคที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อวัณโรคต่อผู้ร่วมอาศัย เป็นต้น ฝ่ายอนามัยและสาธารณสุขจะดำเนิน “การแนะนำให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ” เพื่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยวัณโรค

นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็น ฝ่ายอนามัยและสาธารณสุขจะแนะนำให้ครอบครัวหรือผู้ที่ติดต่อกับผู้ป่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรคได้ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

(ข้อควรระวัง) ในกรณีที่เป็นผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นและไม่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อ จะไม่มีการดำเนิน “การแนะนำให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”

★ ระบบการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลโดยภาครัฐ

ในกรณีที่รับการรักษาวัณโรค มีการจัดตั้งระบบที่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบเองโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ส่วนหนึ่ง (กรุณาอ้างอิงด้านหลัง)

